



{Vào Ngày Phán Xét, Allah sẽ cứu một người trong cộng đồng tín đồ của Ta từ bên trên đầu của mọi người}

Ông ‘Abdullah bin ‘Amr bin Al-‘Ass thuật lại lời Thiên Sứ của Allah ﷺ: {Vào Ngày Phán Xét, Allah sẽ cứu một người trong cộng đồng tín đồ của Ta từ bên trên đầu của mọi người, chín mươi chín tờ ghi chép tội lỗi của y được mang ra, mỗi tờ kéo dài bằng một tầm nhìn. Sau đó, Ngài hỏi người đó: Người có phản đối điều gì từ những tờ ghi chép này không? Các vị ghi chép của TA có ghi oan cho người bất cứ điều gì không? Người đó đáp: Dạ không, thưa Thượng Đế. Allah hỏi: Người có lý do nào để chạy tội không? Người đó đáp: Dạ không, thưa Thượng Đế. Allah nói: Không, người vẫn còn ở nơi TA một điều tốt, chắc chắn Ngày Hôm Nay người không bị đối xử bất công. Thế là một miếng thẻ được mang ra, trong đó có ghi: Ash ha đu al la i la ha il lol loh, wa ash ha đu anh na mu ham đanh ‘ab đu hu wa ro su luh (Bề tôi chúng nhận không có Thượng Đế nào ngoài Allah và bề tôi chúng nhận Muhammad là bề tôi và Thiên Sứ của Ngài). Allah phán: Người hãy mang đi cân đi. Người đó ngạc nhiên hỏi: Lạy Thượng Đế, miếng thẻ này làm sao có thể nặng hơn những tờ ghi chép kia? Allah phán: Chắc chắn người không bị đối xử bất công. Sau đó, tất cả các tờ ghi chép được đặt vào một bên đĩa cân và miếng thẻ được đặt vào một bên đĩa cân còn lại. Kết quả là miếng thẻ có trọng lượng nặng hơn tất cả các tờ ghi chép, bởi không có bất cứ thứ gì có trọng lượng nặng hơn so với tên của Allah.}

[Sahih (chính xác)]

Nabi ﷺ đã cho biết vào Ngày Phán Xét Allah chọn một người trong cộng đồng tín đồ của Người từ phía bên trên đầu của nhân loại. Người đó được gọi dẫn ra để Ngài phán xét. Chín mươi chín tờ ghi chép được mang ra và đó là những tờ ghi chép các tội lỗi mà người đó đã làm ở trần gian, mỗi tờ ghi chép có chiều dài bằng một tầm nhìn. Sau đó, Allah hỏi người đó: Người có phủ nhận điều gì được ghi trong các tờ ghi chép này không? Các Thiên Thần của TA có ghi oan cho người bất cứ điều gì không? Người đó đáp: Dạ không, thưa Thượng Đế. Allah hỏi: Người có lý do để biện minh cho tội lỗi mà mình đã làm ở trần gian không? Chẳng hạn như do quên, do sai lầm, hoặc không biết. Người đó đáp: Dạ không, thưa Thượng Đế, bề tôi không có gì để biện minh cả. Nhưng Allah nói: Không, người vẫn còn ở nơi TA một điều tốt, và ngày hôm nay người sẽ không bị đối xử bất công. Người kể tiếp: Thế là một miếng thẻ được mang đến trong đó có ghi: Ash ha đu al la i la ha il lol loh, wa ash ha đu anh na mu ham đanh ‘ab đu hu wa ro su luh. Allah bảo người đó, Người hãy mang nó đi cân. Người đó nói trong ngạc nhiên: Lạy Thượng Đế, làm sao trọng lượng của chiếc thẻ này có thể so với tất cả các tờ ghi chép kia? Allah Toàn Năng phán: Chắc chắn người sẽ không bị đối xử bất công. Thế là, tất cả các tờ ghi chép được đặt vào một bên đĩa cân và chiếc thẻ được đặt vào một đĩa cân còn lại.

Kết quả là chiếc thẻ nặng hơn toàn bộ các tờ ghi chép và Allah đã tha thứ cho người đó.

<https://sunnah.global/hadeeth/vi/show/65033>

النجاة الخيرية
ALNAJAT CHARITY

